

อินเดีย

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอินเดียมกล่าวว่า เป็นสิ่งท้าทายสำหรับชาวไร่ที่จะรักษาผลการดำเนินงานให้เหมือนกับ 2 ปีที่ผ่านมา และขณะนี้รัฐกรณะภูกะ , รัฐมหาราษฏร์ และรัฐอันตรประเทศ ต่างประสบกับฝนทิ้งช่วงรุนแรงที่สุด ปริมาณน้ำฝนน้อยซึ่งเพิ่มความกังวลในผลผลิตของพืชที่ปลูกในช่วงหน้าร้อน เช่น อ้อย จะลดลง พื้นที่ปลูกพืชอินเดียมประมาณ 68% ไม่ได้รับน้ำฝนที่เพียงพอ ขณะที่ปริมาณน้ำฝนรวมเฉลี่ย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ประมาณ 22% แต่รอยเตอร์กล่าวว่า เป็นการเร็วเกินไปหากรัฐบาลจะยกเลิกการส่งออกแบบไม่มีข้อจำกัดในสินค้าข้าว ข้าวสาลี น้ำตาล และฝ้าย หรือไม่ ซึ่งเป็นนโยบายที่นำมาใช้เมื่อปีที่แล้ว

อินเดียยังได้จัดเก็บภาษีนำเข้าน้ำตาลในอัตรา 10% เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศระยะเวลาปลอดภาษีนำเข้าได้สิ้นสุดไปเมื่อเดือนที่แล้ว

จากการที่รัฐบาลรัฐอุตระประเทศได้ละเมิดอำนาจศาล โดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลสูงสุดที่ขอให้ชำระหนี้ค่าอ้อยปี 2011/12 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม นั้น รัฐบาลรัฐอุตระประเทศเร่งปลดหนี้ 4,000 ล้านบาท จากจำนวน 5,660 ล้านบาท ที่สหพันธ์สหกรณ์โรงงานน้ำตาลรัฐอุตระประเทศติดค้างอยู่ แต่เนื่องจากสหพันธ์ยังคงต้องชำระหนี้อีก 1,600 ล้านบาท มุขมนตรีจึงได้รับแจ้งขอให้ทางการจัดหาเงินเพื่อการนี้ ทั้งนี้ ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่สุดเป็นโรงงานน้ำตาลเอกชน ซึ่งยังต้องจ่ายเงินให้ชาวไร่ราว 19,200 ล้านบาท

ปากีสถาน

TCP เรียกร้องเงิน 1 พันล้านบาท จากรัฐบาลกลางเพื่ออุดหนุนการขายน้ำตาล 100,000 ตันของร้านค้าสวัสดิการ (USC) TCP เสนอให้ USC ขายน้ำตาลที่ราคา 70 รูปี/กก. (22.40 บาท/กก.)

ในอิสลามาบัด นายกรัฐมนตรีของปากีสถานประกาศมาตรการอุดหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงเทศกาลรอมฎอน โดยรัฐบาลอนุมัติเงิน 2.5 พันล้านบาท เพื่ออุดหนุนสินค้าโภคภัณฑ์ในร้านค้าสวัสดิการทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนลด 15 รูปี สำหรับน้ำตาลบรรจุถุง 1 กก.

มาเลเซีย

บริษัท Brahim ของมาเลเซียมีแผนสร้างโรงงานรีไฟน์มูลค่า 130 ล้านริงกิต โดย Brahim ได้อนุมัติการเข้าถือหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการซื้อจาก Admuda 60% และได้รับใบอนุญาตให้โรงงานผลิตน้ำตาลรีไฟน์ และกากน้ำตาลได้ในตะวันออกของรัฐ Sabah และ Sarawak

Brahim ได้จัดเตรียมน้ำตาลทรายดิบ 110,000 ตัน/ปี จากไทยและดำเนินการรีไฟน์เพื่อส่งออก ทางโรงงานจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2013 ใน Demak Laut ใน Kuching ของ Sarawak โดยมีกำลังการผลิตขั้นต้น 100,000 ตัน/ปี และจะเพิ่มกำลังการผลิตขั้นสุดท้าย 400,000 ตัน/ปี

ฟิลิปปินส์

ผู้แทนของ Negros Oriental เสนอให้มีการแก้ไข Philippine Food Fortification Act โดยต้องการให้มีการจำกัดในสินค้าน้ำตาลทรายรีไฟน์ นักกฎหมายกล่าวว่า การเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้น้ำตาลรีไฟน์ด้วย Vitamin A จะทำให้น้ำตาลมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้บริโภคและจะทำให้ปริมาณน้ำตาลรีไฟน์เข้าสู่ตลาดน้อยลง

ยูเครน

กลุ่มธุรกิจการเกษตรของยูเครนคาดว่า ในปี 2012/13 ยูเครนผลิตน้ำตาลจากบีทได้ 1.8 ล้านตัน เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ และมั่นใจว่าจะมีอุปทานน้ำตาลเพียงพอที่จะส่งออกช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2011 - มิถุนายน 2012 คาดว่าการส่งออกน้ำตาลจะมีจำนวน 117,900 ตัน

Ukrtsukor ประเมินผลผลิตน้ำตาลของยูเครนปี 2012/13 จะอยู่ที่ 2.056 ล้านตัน ต่ำกว่าที่กระทรวงเกษตรคาดว่าจะไว้ที่ 2.9 ล้านตัน

&&&&&&&&&&&